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การประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 1 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 
วันอังคาร ที ่22 เมษายน 2565  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ   
…………………….………….. 

ผู้มาประชุม 
1. นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
2. นางสาวนพวรรณ  ศาสตร์ยางกูร  รองประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
3. นางสาวสุขศรี  จ าปาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
4. นายอนุกูล  ส่งเสริม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
5. นายชูศักดิ์  ผ่องสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
6. นายพชรพล  สังขดุษฎี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
7. นายนิรุตต์  หงษ์สา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
8. นายสัญญา  สุขเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
9. ร.ต.อ.ส าราญ  แสงข า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
10. นางสาวสุธิดา วุฒิพิมลวิทยา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
11. นายจตุพร  แสงแป้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นางศิรินันท์  พิทักษ์หงษ์สา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ  
2. นางสาวอรัญญา เจริญหงษ์ษา  รองนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม        
1. นายวิจารณ ์  กุลชนะรัตน์  นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
2. นายรอน  สืบยิ้ม   รองนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
3. นางรุ่งสิร ี  เอ้ียวตระกูล  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
4. นายวิริยะ  ใบรัก   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
5. นางสาวดวงเดือน   พลวารินทร์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง 
6. นางศรีวรรณ  สังขจรัส   นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
7. นายชาล ี  -   กรรมการมัสยิด 
8. นายอเซ  โฆษิตอิทธิวัฒน์  กรรมการมัสยิด 
9. นายณัฐวัฒน ์  จีนเมือง   นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 

  10. นางสาวจิณัฐตา สุทธาชีพ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.  
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   - เมื่อทุกท่านพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ สมัยสามัญ  
ประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ สมั ยที่  2   ป ระจ าปี  พ .ศ .2 5 6 5  วัน ท่ี  2 2  เม ษ ายน  2 5 6 5  เวลา  1 0 .0 0  น .                      

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ทั้งหมด 4 วาระ ดังนี้ 
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   ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    

   ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  

2565 วันอังคาร  ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   3.1 ญั ตติขอความเห็นชอบรับมอบสะพานลูกบวบจากวัด         

    วังก์วิเวการาม 
       3.2 ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบที่ดินวัดศรีสุวรรณเพ่ือใช้สร้าง 
       สนามกีฬาฟุตซอล 
       3.3 ญัตติขอความเห็นชอบ กรณีก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
       โครงการเช่าบริการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบเสียง     
       ตามสาย(PA) และระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ภายในเขต 
       เทศบาลต าบลวังกะ เป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ.2566,พ.ศ.2567,        
       พ.ศ.2568) 
       3.4 ญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
       งบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวน 7 โครงการ  มีรายการ 
       ดังต่อไปนี้  

        3.4.1 โครงการติดตั้งไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 50 วัตต์ สถานที่
        ด าเนินการถนนสังขละบุรี ถนนไหล่น้ า ถนนต้นผึ้ง ถนน 
        สุขาภิบาล 1-5 ถนนอุตตมานุสรณ์ ชุมชนวัดสมเด็จ 

          3.4.2 โครงการติดตั้งไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 50 วัตต์  สถานที่
          ด าเนินการ จุดชมทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ   
          3.4.3 โครงการติดตั้งไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 80 วัตต์  สถานที่
          ด าเนินการถนนอุตตมานุสรณ์หน้าเทศบาล ถนนศรีสุวรรณ 
          ถนนสังขละบุรี   
          3.4.4 โครงการติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000- 
                                                416/240 วัตต์ ขนาด 250 เควีเอ สถานที่ด าเนินการตลาด
          สดเทศบาลต าบลวังกะ 
          3.4.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาและก่อสร้างแพสูบน้ าดิบ 
          พร้อมติดตั้งเครือ่งสูบน้ า 
          3.4.6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงงานระบบน้ าประปาผิวดิน  
          ขนาดก าลังผลิต 100ลบ./ชม.พร้อมถังเก็บน้ าใส หมู่ 2 
          3.4.7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้ากูโบร์ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพ่ือทราบ 

   ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  -ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ      
      

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที ่1 ประจ าปี 
 พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 

 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   - ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ   

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ได้ส่งรายงานการประชุมไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  ทุกท่านน่าจะตรวจสอบความ
ถูกต้องในเบื้องต้นมาบ้างแล้ว  

นายชูศักดิ์  ผ่องสะอาด    - ผมขอให้แก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ 1 ข้อความที่ประธานสภากล่าว เมื่อทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  พร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.
  2564 ขอแก้ไขเป็น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 และข้อความ การประชุม
  สภาเทศบาลครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ขอให้แก้ไข 
  เป็น การประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ สมัยสามัญ สมัย 4  ประจ าปี  พ.ศ. 2564                  
  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564  
นางสาวดวงเดือน  พลวารินทร์   - จะด าเนนิการแก้ไขให้ถูกต้องค่ะ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง  
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล 
    - เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ผมขอมติรับรองรายงาน 
 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕65 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 

2565 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ  10   เสียง (โดยให้แก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ 1 ข้อความ
    ทีป่ระธานสภากล่าว เมื่อทุกท่าน พร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2564 ขอแก้ไขเป็น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
    พ.ศ.2565 และข้อความ การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 
    11 พฤษภาคม 2564 ขอให้แก้ไข เป็น การประชุมสภาเทศบาลต าบลกะ สมัยสามัญ                   
    สมัย 4  ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564) 
      ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
      งดออกเสียง   1    เสียง (ประธานสภาฯ)  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อพิจารณา 
  3.1 ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบสะพานลูกบวบจากวัดวังก์วิเวการาม 
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว       ขอเชิญสมาชิกสภา ทุกท่าน ร่วมกันพิจารณา  รับมอบสะพานลูกบวบจาก   
ประธานสภาเทศบาล   วัดวังก์วิเวการาม  
   

นายสัญญา  สุขเจริญ   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เลขานุการสภาฯ   กระผมขอรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับสะพานลูกบวบจากวัดวังก์วิเวการาม 
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นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ สะพานลูกบวบเดิมที 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ เป็นของออแกไน ที่จัดงานปีใหม่ประจ าปี 2565 ที่สร้างขึ้นเมื่อสิ้นสุดงานเห็นว่าเป็น 
    ประโยชน์จึงมอบให้วัดวังก์วิเวการาม ต่อมาวัดวังก์วิเวการามได้มอบต่อให้กับเทศบาล                       
    เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งได้เปลี่ยนจุดสะพานลูกบวบเดิม  
    จากที่เคยอยู่บริเวณใกล้กับจุดชมวิว ย้ายไปอยู่บริเวณใกล้กับสะพานไม้มีนักท่องเที่ยวสะดวก
    ในการเดินชมมากกว่าและเป็นประโยชน์กับพ่อค้าแม่ค้า ขายของได้มากขึ้น  

นายจตุพร  แสงแป้น   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ                   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   ขอสอบถามครับ จะบ ารุงรักษาสะพานลูกบวบไปตลอดทั้งปีให้ชาวบ้าน นักท่องเที่ยว หรือมี
    ก าหนดไหมครับ ว่าจะรื้อวันไหน ครับ  
นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   ความประสงค์เราจะให้ใช้ทั้งปี ขึ้นอยู่กับระดับน้ าซึ่งเขื่อนวชิราลงกรณจะกักเก็บน้ า 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ กรณีระดับน้ าลดลงจะแห้งคือไม่มีน้ าแล้วจะต้องมาดูว่าและขยับไปเรื่อย ๆ จะพยายานให้
    ใช้ได้หลายปี อาจจะมีการซ่อมแซมบ้าง ปรับปรุงบ้างบางส่วน เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในเรื่อง
    การท่องเที่ยว อนาคตจะดูระดับน้ าถ้าน้ ามากอาจจะน าลวดสลิงมาผูกไว้ไม่ให้ลอยตามน้ า 
    หรืออาจตัดตอนบางช่วงเพ่ือไม่ให้ลอยตามน้ าเพ่ือไม่ให้เกิดอันตราย 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   มีสมาชิกสภาท่านใด จะถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ขอความเห็นชอบรับมอบสะพานลูกบวบจากวัดวังก์วิเวการาม โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ  10      เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -       เสียง 
    งดออกเสียง   1      เสียง (ประธานสภาฯ) 

 
3.2 ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบท่ีดินวัดศรีสุวรรณเพื่อใช้สร้างสนามกีฬาฟุตซอล 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาเทศบาล        

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ เรื่องของที่ดินวัดศรีสุวรรณ จะเห็นได้ว่าจะไม่พบเอกสารประกาบพิจารณาญัตติขอความ

 เห็นชอบใช้ที่ดินวัดศรีสุวรรณ เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน ผมต้องเล่าให้ท่านฟ้งว่าเมื่อสัปดาห์
 ที่ผ่านมาตัวผมได้รับการประสานผู้ให้เพ่ือน าเงินมาสร้างสนามฟุตซอลให้กับทางเทศบาล โดย
 ให้เทศบาลหาพ้ืนที่ในการสร้างได้เสนอไป 2 จุด คือ จุดที่ 1 ฝั่งวัดวังก์ฯ ซึ่งเป็นสนามฟุตซอล
 เก่าจะเป็นการปรับปรุงพ้ืนสนามให้ใหม่ได้เงินประมาณสองล้านห้าแสนกว่าบาท ซึ่งพ้ืนที่
 สนามฟุตซอลดังกล่าวได้รับมอบจากวัดวังก์ฯแล้ว และเข้าไปอยู่ในแผนพัฒนาฯ ปี 2565
 แล้ว และจุดที่ 2 สร้างสนามฟุตซอล จะใช้พ้ืนที่หลังศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบลวังกะ ซึ่งเป็น
 พ้ืนที่ของวัดศรีสุวรรณ ซึ่งผมได้เข้าไปพบเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณกับท่านประธานสภาฯ                 
 เพ่ือขอใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือสร้างสนามฟุตซอล ท่านเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณบอกว่าถ้าสร้าง
 สนามกีฬาท่านยินยอมให้ใช้พ้ืนที่วัดได้ แต่ตอนนั้นที่ดูพ้ืนที่กันท่านเจ้าอาวาสยังไม่ได้ลงนาม
 เอกสารยินยอมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้น าเอกสารให้ท่านลงนามอยู่ ที่ผมต้องเร่งให้สภาฯพิจารณา
 ก่อนเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนซึ่งผมต้องเสนอต้นเดือนพฤษภาคมนี้เพ่ือเขาจะท าภายในปีนี้ 
 ต้องขออภัยมันเป็นความจ าเป็นจริงๆ เอกสารอาจจะไม่สมบูรณ์ ฝากให้ท่านช่วยพิจารณามี
 มติเห็นชอบให้รับรอบที่ดินจากวัดศรีสุวรรณเพ่ือน ามาสร้างสนามฟุตซอลเพ่ือให้ประชาชน
 ได้เล่นกีฬากัน  
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นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว     - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ   
ประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ  

นายชูศักดิ์  ผ่องสะอาด   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ                
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   และคณะผู้บริหาร ถ้ากรณีที่ทางวัดศรีสุวรรณไม่ได้มอบที่ดินให้กับเทศบาลจะมีผลกระทบ
    อะไรกับงบประมาณในการสร้างสนามฟุตซอลครับ 

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   ผมขอเป็นมติอย่างนี้ได้ไหมครับว่า ถ้าท่านเจ้าอาวาสลงนามเอกสารมอบที่ดินให้กับ
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ เทศบาลถือว่ารับมอบที่ดินจากวัดศรีสุวรรณผ่านสภาฯ แต่ถ้าท่านเจ้าอาวาสไม่ลงนามมาถือ
    ว่าผมถอนเรื่องเพ่ือให้ท่านสบายใจ  

นายสัญญา  สุขเจริญ   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เลขานุการสภาฯ   พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของวัด ตามท่ีนายกได้ชี้แจงรายละเอียดของวัตถุประสงค์และ 
    ประโยชน์ของการด าเนินการในครั้งนี้แล้วนั้น แต่สมาชิกบางส่วนมีความกังวลเรื่องเอกสาร
    การส่งมอบพ้ืนที่ในการด าเนินการครับ ควรมีหนังสือส่งมอบพ้ืนที่จากวัดก่อนค่อยมีการลงมติ
    เห็นชอบหรือไม่  

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   ที่เสนอเรื่องเข้ามาเพ่ือพิจารณาในครั้งนี้  เพราะว่าอาจจะด าเนินการเสนอขอ
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ งบประมาณไม่ทันครับ ในการเสนอของบประมาณจะต้องระบุพ้ืนที่ที่จะด าเนินการด้วยครับ
    ว่าเป็นของใคร  หากทางเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณไม่ลงนามมอบพ้ืนที่ เทศบาลก็ไม่สามารถ
    ด าเนินการได้ครับ 

นายสัญญา  สุขเจริญ   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
เลขานุการสภาฯ   ท่านหากสมาชิกสภามีมติเห็นชอบต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสมาชิกสภาก าหนดใช่ไหมคับ 
   

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว     ใช่ครับ หากเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณลงนามมอบพื้นท่ีให้ ก็ไม่ต้องมีการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ พิจารณาในครั้งต่อไป สามารถด าเนินการได้เลย หากเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณไม่ลงนามมอบ

พ้ืนที่ให้นั้นก็ไม่สามารถด าเนินการได้ครับ   

     มีสมาชิกสภาท่านใด จะถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมขอ
    ความเห็นชอบรับมอบที่ดินวัดศรีสุวรรณเพื่อใช้สร้างสนามกีฬาฟุตซอลโปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ       10    เสียง (เม่ือมีเอกสารมอบที่ดินวัดศรีสุวรรณเพื่อใช้สร้าง
    สนามกีฬาฟุตซอล) 
      ไม่เห็นชอบ       -     เสียง 
      งดออกเสียง  1    เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
    3.3 ญัตติขอความเห็นชอบ กรณีก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการเช่าบริการ 
    ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบเสียงตามสาย(PA) และระบบเครือข่ายไร้สาย  
         (WiFi) ภายในเขตต าบลวังกะ เป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ.2566,พ.ศ.2567, 2568) 
 
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาเทศบาล        

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ ท่านโครงการนี้อยู่ในเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว โดยสภาเทศบาลต าบล
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    วังกะได้มีมติเห็นชอบแล้วนั้น โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมานั้นไม่ได้ระบุระยะเวลาในการเช่า
    บริการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบเสียงตามสาย(PA) และระบบเครือข่าย            
    ไร้สาย (WiFi) ภายในเขตต าบลวังกะ เป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ.2566,พ.ศ.2567, 2568)  
    เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลวังกะ โดยระเบียบระบุไว้ว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 5 ข้อ 37 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ
    ได้ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
    (1) เป็นโครงการที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายเพื่อด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ 
    (2) มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว หรือมีความจ าเป็นต้องก่อหนี้
    ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ  
    (3) จัดท างบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายปี
    ปัจจุบัน และงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป ที่จะก่อหนี้ผูกพันให้ชัดเจน 
    (4) ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินสามปีงบประมาณ เว้นแต่ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
    ประกาศของกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว     - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ   
ประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ  

นายชูศักดิ์  ผ่องสะอาด   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ                
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   และคณะผู้บริหาร การด าเนินการเช่าบริการนี้จะต้องมีมติเห็นชอบก่อนด าเนินการใช่หรือไม่
    ครับ เพราะสมาชิกทุกท่านต่างก็เห็นการด าเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบ
    เสียงตามสาย(PA) และระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ภายในเขตต าบลวังกะ ก่อนที่จะมีมติ
    เห็นชอบในครั้งนี้ครับ 

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   ขอชี้แจงครับ จริงๆแล้วสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบแล้วครับ ในการประชุม
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ สภาเทศบาลต าบลวังกะ สมัยที่ 4   ประจ าปี พ.ศ. 256๔ วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม  2564  
    หลังจากนั้นเทศบาลมีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์                    
    ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
    2565 ให้เทศบาลเช่าบริการกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด เนื่องจากบริษัท 
    โทรคมนาคม แห่งชาติ จ ากัด เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแลการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย 
    ในรูปแบบบริษัทมหาชนจ ากัด ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
    สังคม เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง กสท โทรคมนาคมและทีโอที  ด้วยระยะเวลาที่
    เหลือในการเช่าบริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ เหลือเพียงแค่ 6 เดือนเท่านั้น ผมจึง
    ขอความเห็นชอบ กรณีก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการเช่าบริการระบบกล้องวงจร
    ปิด (CCTV) ระบบเสียงตามสาย(PA) และระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ภายในเขตต าบล            
    วังกะ เป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ.2566 ,พ.ศ.2567, 2568) หากทางสภามีมติไม่เห็นชอบ ก็จะ
    ด าเนินการเช่าเพียง 6 เดือนเท่านั้นครับ 

นายชูศักดิ์  ผ่องสะอาด   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ขอทราบงบประมาณในการเช่าบริการดังกล่าวเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ครับและใช้ได้ทั้ง เขต
    เทศบาลเลยใช่ไหมครับ                  

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   ค่าเช่าบริการ อัตราเดือนละ 350,000.-บาทครับ สามารถใช้ได้ภายในเขตเทศบาล
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ ทั้งหมดครับ ใช้งบประมาณปีละ 4,200,000.-บาท 
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นายนิรุตต์  หงษา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ                   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   ขอสอบถามครับ การใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) จะต้องกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัว
    ประชาชน แล้วผู้ที่มีบัตรสีจะสามารถใช้บริการได้ไหมครับ 

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   มีหมายเลขบัตรใช้ได้ทั้งหมดครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ  

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   มีสมาชิกสภาท่านใด จะถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ขอความเห็นชอบกรณีก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการเช่าบริการกล้องวงจรปิด  
    (CCTV) ระบบเสียงตามสาย(PA) และระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ภายในเขตต าบลวังกะ 
    เป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ.2566,พ.ศ.2567, 2568) 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ  10      เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -       เสียง 
    งดออกเสียง   1      เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

    3.4 ญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
    จ านวน 7 โครงการ  มีรายการดังต่อไปนี้  
        3.4.1 โครงการติดตั้งไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 50 วัตต์ สถานที่ถนนสังขละบุรี 
    ถนนไหล่น้ า ถนนต้นผึ้ง ถนนสุขาภิบาล 1-5 ถนนอุตตมานุสรณ์ ชุมชนวัดสมเด็จ 
        3.4.2 โครงการติดตั้งไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 50 วัตต์  สถานที่ด าเนินการ        
    จุดชมทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ   
        3.4.3 โครงการติดตั้งไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 80 วัตต์  สถานที่ด าเนินการ
    ถนนอุตตมานุสรณ์หน้าเทศบาล ถนนศรีสุวรรณ ถนนสังขละบุรี   
 
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาเทศบาล        
นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   ด้วยงบประมาณรายได้ที่เทศบาลมีอยู่ 40 ล้าน ซึ่ง 40 ล้านนี้ต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ ประจ า ประมาณ 30 ล้าน เดิมเทศบาลใช้บริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หนึ่งปีเสียค่าไฟฟ้าประมาณ
    700,000.-บาท  (เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะอย่างเดียว) ถ้ารวมทั้งหมดเกือบ 2,000,000.-
    บาท ผมมีความเห็นว่าควรมีการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์  โดยใช้เสาไฟฟ้าสาธารณะเดิม 
    แต่ติดตั้งไฟพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิม โดยติดตั้งเสาเว้นเสา เพ่ือเป็นการลดค่าไฟฟ้า 
     3.4.1 โครงการติดตั้งไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 50 วัตต์ สถานที่ถนนสังขละบุรี 
    ถนนไหล่น้ า ถนนต้นผึ้ง ถนนสุขาภิบาล 1 -5 ถนนอุตตมานุสรณ์ ชุมชนวัดสมเด็จ                    
    ใช้งบประมาณ 1,713,000.-บาท 
     3.4.2 โครงการติดตั้งไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 50 วัตต์  สถานที่ด าเนินการ        
    จุดชมทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ   ใช้งบประมาณ 586,000.-บาท 
     3.4.3 โครงการติดตั้งไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 80 วัตต์  สถานที่ด าเนินการ
    ถนนอุตตมานุสรณ์หน้าเทศบาล ถนนศรีสุวรรณ ถนนสังขละบุรี ใช้งบประมาณ 3,050,000.-บาท 

นายนิรุตต์  หงษา    ขอสอบถามครับ ถ้าท า 2 ระบบ ถ้าใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สลับกับการใช้ไฟฟ้าเดิม              
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   ควรมีเวลาเปิดปิดหรือไม่ครับ  

นายณัฐวัฒน์  จีนเมือง   ไม่ได้เปิดใช้งานคู่กัน เสาต้นไหนที่ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะไม่ใช้ไฟฟ้าจะปลดเมน 
นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  ออก หากระบบพลังงานแสงอาทิตย์เกิดความเสียหายก็จะต่อเมนเข้าเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติครับ 
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นายสัญญา  สุขเจริญ   อายุการใช้งานของระบบไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จะอยู่ได้นานเท่าไหร่ครับ ด้วยค่า
เลขานุการสภาฯ   ไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 700,000.- บาท แต่งบประมาณที่ก าลังจะพิจารณาทั้ง 3 หัวข้อนี้                
    ใช้งบประมาณทั้งหมด 5,349,000.-บาท เราสามารถน าเงินจ านวนนี้มาจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
    สาธารณะได้ประมาณ 7 ปี 6 เดือน ผมอยากทราบว่าในระยะเวลา 7 ปี 6เดือนนี้อุปกรณ์
    ต่างๆ ในการติดตั้งนี้จะไม่มีการช ารุดเสียหายซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง
    อุปกรณ์ใช่ไหมคับ หากอุปกรณ์ในการติดตั้งนั้นใช้งานได้ถึง 8 ปี ผมว่าคุ้มค่ามากครับ  

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   ในการติดตั้งไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จะมีประกันงาน 2 ปีครับ คณะกรรมการการ
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ จัดซื้อจัดจ้างจะต้องดูรายละเอียด ในการจัดซื ้อจัดจ้างว่าทางบริษัทที ่เสนอมามีการระบุ
    รายละเอียดว่ายังไง  
นายรอน  สืบยิ้ม    ดูจากการติดตั้ งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ตามแยกต่างๆ ระยะเวลาการใช้งาน
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ ประมาณ 6-7 ปีแล้วครบั 

นายพชรพล  สังขดุษฎี   จากราคาที่เสนอมานี้ค่อนข้างสูง ผมขอฝากให้ทางคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   คัดเลือกบริษัทที่เสนอราคาให้คุ้มค่ากับการติดตั้งครับ. 

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   จากราคาท่ีเสนอมานี้เป็นราคากลาง ของกรมบัญชีกลางครับ  
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ   

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   มีสมาชิกสภาท่านใด จะถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ขอความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โครงการติดตั้ง
    ไฟพลั งงานแสงอาทิตย์  50 วัตต์  สถานที่ ถนนสั งขละบุรี  ถนนไหล่น้ า ถนนต้นผึ้ ง                     
    ถนนสุขาภิบาล 1-5 ถนนอุตตมานุสรณ์ ชุมชนวัดสมเด็จ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ    9      เสียง 

    ไม่เห็นชอบ   1      เสียง 

    งดออกเสียง   1      เสียง (ประธานสภาฯ) 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   มีสมาชิกสภาท่านใด จะถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ขอความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการติดตั้ง      
    ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 50 วัตต์  สถานที่ด าเนินการจุดชมทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ   

มติที่ประชุม     เห็นชอบ    9     เสียง 

    ไม่เห็นชอบ   1     เสียง 

    งดออกเสียง   1      เสียง (ประธานสภาฯ) 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   มีสมาชิกสภาท่านใด จะถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ขอความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการติดตั้ง  
    ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 80 วัตต์  สถานที่ด าเนินการ ถน น อุ ต ต ม านุ ส รณ์ ห น้ า เท ศ บ าล               
    ถนนศรีสุวรรณ ถนนสังขละบุรี  

มติที่ประชุม     เห็นชอบ   9      เสียง 

    ไม่เห็นชอบ   1     เสียง 

    งดออกเสียง   1      เสียง (ประธานสภาฯ) 
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     3.4.4 โครงการติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000-416/240 วัตต์               
    ขนาด 250  เควีเอ สถานที่ด าเนินการตลาดสดเทศบาลต าบลวังกะ 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาเทศบาล        

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   ตลาดสดเทศบาลต าบลวังกะมีมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ ซึ่งมีการแบ่งให้พ่อค้า
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ แม่ค้าตลาดโต้รุ่งด้วยประกอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังขละบุรี ได้แจ้งว่ามิเตอร์ไฟฟ้ามี
    ขนาดเล็กแต่การใช้งานนั้นมีจ านวนมาก ท าให้มิเตอร์ไฟฟ้าเกิดความร้อนและอาจท าให้เกิด
    อัคคีภัยได้ ควรให้พ่อค้าแม่ค้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเองแต่เทศบาลจะต้องมีหม้อแปลงไฟฟ้า             
    เพ่ือรองรับการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าให้แก่พ่อค้าแม่ค้า และคณะอนุกรรมการการจัดระเบียบ
    ชุมชนได้มีมติเห็นชอบให้มีการปิดถนนกึ่งถาวรบริเวณตลาดโต้รุ่ง และบริเวณฟุตบาทตั้งแต่
    ร้านรุ่งอรุณถึงหน้าตลาดสดเทศบาลต าบลวังกะ และจะให้พ่อค้าแม่ค้าที่จ าหน่ายสินค้า
    บริเวณต่างๆ มาจ าหน่ายสินค้าบริเวณที่ก าหนด แล้วพ่อค้าแม่ค้าจะต้องขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า             
    โดยทางเทศบาลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังขละบุรีด าเนินส ารวจแล้วน าเสนอว่าถ้าเทศบาล
    จะขยายเขตไฟฟ้า เทศบาลจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการด าเนินการ โดยการไฟฟ้าแจ้ง
    ราคาในการด าเนินการติดตั้ งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000 -416/240 วัตต์               
    ขนาด 250  เควีเอ ประมาณ 407,000.-บาท ครับ 

นายชูศักดิ์  ผ่องสะอาด   ระเบียบการขอมิเตอร์ไฟฟ้ามีระเบียบอย่างไร ขั้นตอนการขอติดตั้งต้องด าเนินการ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   อย่างไร โดยพ่อค้าแม่ค้าที่จ าหน่ายสินค้าอยู่ในตลาดสดเทศบาลจะมีสัญญาการเช่าพ้ืนที่ใน
    การจ าหน่ายสินค้าอาจจะด าเนินการขอติดตั้งมิเตอร์ได้ แต่พ่อค้าแม่ค้าบริเวณตลาดโต้รุ่งไม่มี
    สัญญาการเช่าพ้ืนที่กับทางเทศบาลจะสามารถด าเนินการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าได้หรือไม่  

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   เมื่อทางเทศบาลได้ติดตั้งหม้อแปลงเสร็จแล้ว เทศบาลจะส่งชื่อพ่อค้าแม่ค้าที่ได้
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ ลงทะเบียนกับเทศบาลให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังขละบุรี พ่อค้าแม่ค้าก็จะต้องด าเนินการ
    ยื่นขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังขละบุรีจะดูรายชื่อผู้มิสิทธิ์ยื่นขอติดตั้ง
    จากรายชื่อที่เทศบาลส่งให้ ค่าติดตั้งมิเตอร์ประมาณ 300-400 บาทครับ 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   มีสมาชิกสภาท่านใด จะถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ขอความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการติดตั้ง
    หม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000-416/240 วัตต์ ขนาด 250  เควีเอ สถานที่ด าเนินการ
    ตลาดสดเทศบาลต าบลวังกะ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ   10     เสียง 

    ไม่เห็นชอบ   -       เสียง 

    งดออกเสียง   1      เสียง (ประธานสภาฯ) 
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      3.4.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาและก่อสร้างแพสูบน้ าดิบพร้อมติดตั้ง 
    เครื่องสูบน้ า      

     3.4.6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงงานระบบน้ าประปาผิวดินขนาดก าลังผลิต  
    100ลบ./ชม. พร้อมถังเก็บน้ าใส หมู่ 2 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาเทศบาล        

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   เดิมสัปทานระบบน้ าประปาหมู่ที่  2  ฝั่ งวัดวังก์วิ เวการาม เป็นของเอกชน 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ โดยคิดค่าน้ าประปาในราคา 12 บาท โดยปัจจุบันเทศบาลได้มีการรับมอบที่ดินจาก                  
    วัดวังก์วิเวการามแล้วและมีการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาผลประโยน์ฯ ประชาชนหมู่ที่ 
    2 ฝั่งวัดวังก์วิเวการาม ได้มีการร้องเรียนมาว่าน้ าประปาไม่สะอาดและค่าน้ าประปามีราคา
    แพง เทศบาลต าบลวังกะ จึงได้ท าหนังสือส่งให้กับผู้ท าสัปทานน้ าประปาให้รายงานผลการ
    ท าสัปทานน้ าประปาย้อนหลัง 5 ปีนั้นมีก าไรหรือขาดทุนอย่างไร ผู้ท าสัปทานน้ าประปาได้มี
    หนังสือชี้แจงรายละเอียดมาว่า ไม่มีก าไรในการท าสัปทานน้ าประปาและสามารถลดค่าน้ าประปา
    เหลือเพียงราคา 10 บาท ส าหรับประชาชนทั่วไป และราคา 12 บาทส าหรับผู้ประกอบการ
    โรงแรม รีสอร์ทเท่านั้น ในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาผลประโยชน์ฯ ครั้งที่ผ่านมา              
    มีมติให้เก็บค่าน้ าประปาในช่วงที่มีสัปทานอยู่ถึงเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2567 ในราคา            
    5 บาท ส าหรับประชาชนทั่วไป และ ราคา 8 บาทส าหรับโรงแรม รีสอร์ท โดยเริ่มตั้งแต่
    เดือนมกราคม 2566 แต่ผู้ท าสัปทานยืนยันว่าไม่สามารถลดให้ได้ตามมติ ผมจึงเสนอ
    โครงการนี้เพ่ือเป็นแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ถ้าด าเนินการก่อสร้างเสร็จเทศบาลจะได้ด าเนินการ
    ยกเลิกสัปทาน  

     3.4.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาและก่อสร้างแพสูบน้ าดิบพร้อมติดตั้ง 
    เครื่องสูบน้ า  
นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแพโรงสูบน้ า จ านวน 1 หลัง ปั๊มน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า  
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 150 แรงม้า ส่งสูบไม่น้อยกว่า 80 เมตร สูบไม่น้อยกว่า 100,000 ลิตร/ชั่วโมง
    พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติ จ านวน 4 ชุด อุปกรณ์ทางดูดและทางส่ง จ านวน 4 ชุดเป็นไปตาม 
    พ.ร.บ เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น
    (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 โครงการที่ 6 หน้าที่ 6 งบประมาณที่ขอจ่ายเงิน
    สะสม  10,000,000.-บาท 

     3.4.6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงงานระบบน้ าประปาผิวดินขนาดก าลังผลิต  
    100ลบ./ชม. พร้อมถังเก็บน้ าใส หมู่ 2  
นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   เพ่ือจ่ายค่าถังเก็บน้ าใส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 520,216 ลิตร งานโครงสร้างฐานรอง
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ  ถังเก็บน้ าใส ขนาดไม่น้อยกว่า 520,216 ลิตร งานระบบประปาพร้อมฐานราก เป็นไปตาม 
    พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 พ.ศ.2562 แผนพัฒนา
    ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 โครงการที่ 7 หน้าที่ 6งบประมาณที่ขอจ่ายเงิน
    สะสม 16,800,000.-บาท 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   มีสมาชิกสภาท่านใด จะถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่                               
ประธานสภาเทศบาล    
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นายชูศักดิ์  ผ่องสะอาด   ทั้ง 2 โครงการนี้จะด าเนินการในเขต 2 ใช่หรือไหมครับ ตัวเครื่องสูบน้ าเป็นแบบใด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เพราะตัวเครื่องสูบในในเขต 1 นี้เป็นปั๊มน้ าหอยโข่ง ซึ่งปั๊มน้ าหอยโข่งมีอายุการใช้งานน้อย 
    อยากให้เป็นปั๊มน้ าแบบอื่นที่มีความทนทานมากกว่าเดิมครับ 

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   เทศบาลใช้ปั๊มน้ าเป็นปั๊มมัลติสเตจ เดิมเคยใช้ปั๊มน้ าหอยโข่ง 4 ตัว และได้มีการ
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ ซ่อมบ ารุงทั้ง 4 ตัวแล้ว ปัจจุบันก าลังจะท าปั๊มมัลติสเตจทั้ง 4 ตัว ปั๊มมัลติสเตจหากเกิด
    ความเสียหายจะหาอะไหล่ยากกว่าปั๊มน้ าหอยโข่ง ผมได้ส่งเจ้าหน้าที่กองช่างไปดูระบบสูบน้ า
    ของเทศบาลทองผาภูมิ ซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับเทศบาลวังกะ แต่เทศบาลทองผาภูมิจะมีหอ
    ถังสูงโรงสูบน้ า ซึ่งเทศบาลต าบลวังกะก าลังจะด าเนินการ 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   มีสมาชิกสภาท่านใด จะถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ขอความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้าง
    ระบบประปาและก่อสร้างแพสูบน้ าดิบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ   10     เสียง 

    ไม่เห็นชอบ   -       เสียง 

    งดออกเสียง   1      เสียง (ประธานสภาฯ) 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   มีสมาชิกสภาท่านใด จะถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ขอความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้าง
    ปรับปรุงงานระบบน้ าประปาผิวดินขนาดก าลังผลิต 100ลบ./ชม. พร้อมถังเก็บน้ าใส หมู่ 2 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ   10     เสียง 

    ไม่เห็นชอบ   -       เสียง 

    งดออกเสียง   1      เสียง (ประธานสภาฯ) 

     3.4.7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้ากูโบร์     

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   มีปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนชาวมุสลิมที่ต้องใช้เส้นทางในการเดินทางไป
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ ประกอบพิธีฝังศพที่กูโบร์ ถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางสาธารณะซึ่งเทศบาลต าบลวังกะได้ด าเนินการ
    ท าสะพานเชื่อมต่อกับเส้นทางสาธารณะนี้ อยู่ติดกับสังขละคีรีรีสอร์ท กูโบร์ห่างจากถนนจาก
    ถนนสายหลัก 810 เมตร โดยโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้ากูโบร์จะต้องใช้งบประมาณ
    ที่ขอจ่ายเงินสะสม  3,470,000  บาท เชิญที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและตัวแทนชาวมุสลิม
    ได้เข้ามาร่วมการประชุมเพื่อให้ทางสมาชิกสภาได้สักถามข้อสงสัยต่างๆครับ  

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   มีสมาชิกสภาท่านใด จะถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่                               
ประธานสภาเทศบาล  
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นางสาวนพวรรณ  ศาสตร์ยางกูร  ถนนที่จะสร้างนี้เป็นถนนคอนกรีตใช่ไหมค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   ใช่ครับ สร้างถนน คสล.ทั่วไป 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ  

นายชูศักดิ์  ผ่องสะอาด   ผมเข้าใจถึงความเดือนร้อนของพ่ีน้องชาวมุสลิมนะครับในการน าร่างผู้ไร้วิญาณไป
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ประกอบพิธีทางศาสนา แต่ความจ าเป็นหรือความเดือดร้อนมากน้อยเพียงใดหากเทียบกับ
    ความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 2 ฝั่งวัดวังก์วิเวการามที่อยากให้เทศบาลด าเนินการ
    สร้างถนนให้ และมีการใช้เส้นทางในการสัญจรมากกว่าเส้นทางเข้ากูโบร์ครับ  

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   เดิม หมู่ที่ 2 ฝั่งวัดวังก์วิเวการามเป็นถนนคอนกรีตทั้งหมดแล้วรวมถึงถนนทางไป
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ เมรุวัดวังก์วิเวการาม และตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอให้สร้างถนน คสล.นั้นผมได้แจ้ง
    แล้วว่าต้องให้เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการามมอบพ้ืนที่ให้กับเทศบาลต าบลวังกะในการสร้างถนน 
    คสล. ซึ่งต่างจากถนนที่จะเข้าไปกูโบร์นั้นเป็นเส้นทางสาธารณะ เทศบาลจึงสามารถด าเนินการได้ 

นายชูศักดิ์  ผ่องสะอาด   ขอสอบถามเพ่ิมเติมครับ ตามค าร้องที่แนบมานั้นทางสหกรณ์นิคมได้กันถนนเส้นนี้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เป็นถนนสาธารณะหรือไม่ หากถนนสาธารณะนั้นอยู่ในที่ดินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะ
    เกิดปัญหาในอนาคตได้ครับถ้าเจ้าของที่ดินปิดเส้นทางเข้าออก 

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   ถ้าพ้ืนที่ดังกล่าวไม่ใช้พ้ืนที่สาธารณะเทศบาลต าบลวังกะไม่สามารถด าเนินการได้อยู่
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ แล้วครับ  พ้ืนที่ 2 ฝั่งถนนมีเอกสารสิทธิ์อยู่แล้วครับ (กสน.5) พ้ืนที่ตรงกูโบร์ทางสหกรณ์นิคม
    ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว และพ้ืนที่ของอุดมภัณฑ์ออกโฉนดเรียบร้อยแล้วครับซึ่งเส้นทางนี้
    ระบุเป็นถนนสาธารณะถึงพ้ืนที่นายสมชาย  วุฒิพิมลวิทยา เลยครับ 

นายสัญญา  สุขเจริญ   ผมขอเสนอครับ หากสมาชิกทุกท่านได้เห็นเอกสารที่จะสามารถแสดงว่าพ้ืนที่ที่จะ
เลขานุการสภาฯ   ด าเนินโครงการสร้างถนน คสล. นั้นเป็นพื้นที่สาธารณะจริง อาจจะพิจารณาเห็นชอบ 
    โครงการได้ง่ายกว่านี้ครับ 

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   กฎหมายระบุไว้ว่าถนนเส้นใดที่ใช้ร่วมกันเกิน 10 ปี ถือเป็นถนนสาธารณะที่องค์กร
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดูครับ  

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   มีสมาชิกสภาท่านใด จะถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ขอความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้าง
    ถนน คสล.ทางเข้ากูโบร์     

มติที่ประชุม     เห็นชอบ   10     เสียง 

    ไม่เห็นชอบ   -       เสียง 

    งดออกเสียง   1      เสียง (ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อทราบ 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว   ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาล        

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผมอยากให้สมาชิกทุก
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ ทุกท่านสบายใจ เพราะทุกโครงการที่น ามาเสนอนี้ ก็ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน                          
    หลายท่านอาจสงสัยว่าผมปรับปรุงจุดชมทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะท าไม ผมจะท าจุด    
    แลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับคนในสังขละบุรี เพราะนักท่องเที่ยวหลายท่านถามมาสังขละบุรี
    นอกจากไปสะพานไม้,วัดจมน้ า,เจดีย์พุทธคยาแล้วมีที่ไหนน่าสนใจอีก ผมต้องการให้นักท่องเที่ยว
    ที่มาเที่ยวในอ าเภอสังขละบุรี มานอนพักค้างคืนสัก 2 คืน ใน 1 คืน นักท่องเที่ยวจะใช้เงิน
    ประมาณ 2,500 – 3,000 บาท จะเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน เนื่องจากประชาชน
    ส่วนมากประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้าจ าหน่ายสินค้าต่างๆและโรงแรม รีสอร์ท ห้องพักต่างๆ            
    จะได้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน ช่วงที่จัดงานปีใหม่น่าจะมีเงินสะพัด ป ร ะ ม า ณ  1 0  ล้ า น บ า ท              
    ผมอยากให้อ าเภอสังขละบุรีมีเงินสะพัดตลอด ผมได้คุยกับรองอธิการมหาวิทยาลัยนเรศวร             
    ที่ได้เข้ามาท าโครงการในพ้ืนที่และมาท า MOU ร่วมกับเทศบาลต าบลวังกะผมก็บอกว่าผม
    ก าลังจะท าปฏิทินการท่องเที่ยวในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ผมจะเชิญคณะอนุกรรมการ
    ท่องเที่ยวทั้งหมดมาประชุมและก าหนดปฏิทินใหม่ในแต่ละเดือนเทศบาลต าบลวังกะจะจัด
    งานอะไรบ้าง ที่จะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว นี่คือความปรารถนาของผมครับ อีก 2 วัน             
    ผมจะเชิญ นายชูศักดิ์  ผ่องสะอาดและร.ต.อส าราญ  แสงข า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1               
    มาปรึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมของชมรมถนนคนเดินสังขละบุรี ประชาชนมีเรื่องอะไรเดือดร้อน
    สมาชิกสภาเทศบาลสามารถแจ้งผมได้ครับ ผมจะเร่งด าเนินการช่วยเหลือ/แก้ไขให้ครับ  
     ในตอนนี้ผมด ารงต าแหน่งมาแล้ว 1 ปี เหลือเวลา 3 ปี ให้ผมได้ช่วยเหลือประชาชน 
    ท่านถามว่าการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล ตอนนี้ก าลังออกแบบอยู่ครับ ถนนหลายเส้นที่
    จะต้องด าเนินการปรับปรุงผมได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปส ารวจแล้ว  ทางลงสะพานไม้
    ทรุดตัวผมได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปส ารวจแล้ว ทุกจุดที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน
    ผมให้เจ้าหน้าที่ลงไปส ารวจหมดแล้ว แต่ไม่สามารถด าเนินการได้เร็ว เพราะมีขั้นตอนกระบวน 
    การเยอะมาก บุคลากรของเทศบาลต าบลวังกะมีน้อยมาก เมื่อวานหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
    การคลังแจ้งผมว่าจะมีผู้อ านวยการกองช่างคนใหม่แล้ว แต่ตอนนี้เทศบาลต าบลวังกะไม่มี
    ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ผมอยากให้เห็นใจฝ่ายบริหาร
    ด้วยครับ ทุกกระบวนการมีระยะเวลาในการด าเนินการครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ   

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว     - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ  

นายนิรุตต์  หงส์สา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ               
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอสอบถามความคืบหน้า เรื่องป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 
    บริเวณตลาดสดวัดวังก์วิเวการาม ช ารุด หลังจากท่ีได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบแล้วนั้น ปัจจุบันยัง
    ไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ทราบว่าเทศบาลได้ด าเนินการถึงไหนแล้วครับ 

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   ผมได้แจ้งกองช่างแล้วครับ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ลงไปด าเนินการครับ และจะมีไฟส่อง
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ สว่างเพ่ิมบริเวณพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  
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ร.ต.อ.ส าราญ  แสงข า   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ                
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   การก่อสร้างตลาดสดเทศบาลต าบลวังกะ ด าเนินการถึงแล้วครับ 

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   ตอนนี้ก าลังออกแบบอยู่ครับ น่าจะเสร็จกลางเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ครับ
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ ผมได้ให้ออกแบบระบบน้ าเสียและรูปแบบการจัดวางร้านค้า   

นางสุขศรี  จ าปาทอง   ขอแจ้งเรื่องหญ้าบริเวณเกาะกลางถนนขึ้นค่อนข้างสูงแล้วค่ะ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   ตอนนี้มีผู้รับเหมาเสนอซองมา 3 บริษัท โดยทั้ง 3 บริษัทนั้นขาดเอกสารส าคัญจึง
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้  

นายอนุกูล  ส่งเสริม   ผมขอเสนอให้มีการเพ่ิมท่อส่งน้ าส าหรับดับเพลิงหรือเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มากกว่า 2 จุดครับ ให้เพ่ิมทั้งเขต 1 และเขต 2 ครับ 

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   ผมขอรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 

นางสาวสุธิดา  วุฒิพิมลวิทยา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ ประชาชน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ซอยสามประสบแจ้งมาว่าน้ าประปาไม่ไหล จะไหลก็ช่วงเวลาค่ าๆแต่ไหลน้อยมากค่ะ 

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   ด้วยซอยสามประสบมีโรงแรม รีสอร์ทค่อนข้างเยอะครับจึงท าให้น้ าประปาค่อนข้าง
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ ไหลออกมาน้อย ตอนนี้เทศบาลได้ด าเนินการให้งานป้องกันน าน้ าไปส่งให้กับประชาชนใน
    ซอยสามประสบครับ  

นางสาวนพวรรณ  ศาสตร์ยางกูร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ               
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   มีดินสไลด์บริเวณหลังตลาดสดวัดวังก์วิเวการามและถนนทรุด อยากให้มีการด าเนินการ 
    แก้ไขเร่งด่วนค่ะ 

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   ในส่วนของถนนทรุดตอนนี้ผมให้ช่างด าเนินการออกแบบให้อยู่ครับ ผมจะด าเนินการ
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ เร่งแก้ไขให้ครับ ส่วนดินสไลด์นั้นผมจะด าเนินการได้หากเจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการามมอบ
    อ านาจให้เทศบาลด าเนินการให้ครับ  

นายสัญญา  สุขเจริญ   ตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แจ้งให้ประชาชนทราบว่าจะด าเนินการแก้ไขอย่าง
เลขานุการสภาฯ    เร่งด่วน ปัญหาที่ 1 เรื่องน้ าประปา ปัญหาที่ 2 เรื่องขยะ ปัญหาที่ 3 เรื่องท่อระบายน้ า 
    ปัญหาที่ 4 เรื่องการจัดระเบียบชุมชนซึ่ง 1 ปีที่ผ่านยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยครับ 
     ด้วยหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ผมเข้าใจคือการรับใช้ประชาชนหรือรับฟัง
    ปัญหาที่เกิดขึ้นและด าเนินการแก้ไขให้กับประชาชน มีหลายครั้งที่ผมไม่สบายใจในการ
    ปฏิบัติงาน เช่น ประชาชนแจ้งปัญหาให้กับสมาชิกสภาเทศบาล แล้วทางสมาชิกสภาเทศบาล
    ได้แจ้งให้ทางเทศบาลทราบนั้น แต่ทางเทศบาลกลับให้สมาชิกสภาเทศบาลกลับไปชี้แจงให้กับ
    ประชาชนทราบ ผมคิดว่าเทศบาลควรจะต้องมีเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการชี้แจงก่อนแล้วให้
    สมาชิกสภาเทศบาลช่วยชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์   บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้แตกต่างจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ เรื่องใดที่สมาชิกสภาเทศบาลสามารถด าเนินการแก้ไขได้ก็ควรด าเนินการเลยครับ แต่เรื่องใด
    ที่เกินก าลังก็ควรแจ้งให้ผู้บริหารทราบ ฝ่ายบริหารก็จะด าเนินการต่อให้ บางเรื่องที่ฝ่าย
    บริหารต้องเสนอให้สมาชิกสภาเทศบาลช่วยมี 2 วัตถุประสงค์ คือ 1 ท่านใกล้ชิดประชาชน 
    2.ชาวบ้านเดือดร้อนถ้าท่านได้เข้าไปช่วยหรือชี้แจงนั้นก็เป็นการหาเสียงด้วย  และด้วยเทคโนโลยี
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    การสื่อสารของเทศบาลต าบลวังกะนั้นไม่มี ผมจึงเสนอโครงการข้างต้นให้ท่านพิจารณา                 
    เพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
     การจัดการขยะผมได้ให้งานประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในเพจเฟสบุ๊คของ
    เทศบาลต าบลวังกะ ต่อไปเทศบาลจะต้องจัดเก็บขยะวันเว้นวันให้ได้ครับ 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้ามีก็เชิญครับหรือถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ ผมขอปิดการประชุมครับ 
 

ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
 

 (ลงชื่อ) …………………………….. 
(นางศรีวรรณ  สังขจรัส) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ...........เมษายน 2565 
 

 
 (ลงชื่อ) …………………………….. ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                        (ร.ต.อ.ส าราญ  แสงข า) 
 

(ลงชื่อ) …………………………….. กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                       (นายพชรพล  สังขดุษฎี) 
 

(ลงชื่อ) …………………………….. เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                         (นายน ิ

 (ลงชื่อ) ............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     (นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว)                    
    ประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ   

 
 
 

 
 
 
 
  


